

บาท/ดอลลาร์เข้านี้เปิด 31.81 แนวโน้มแข็งค่า กรอบ 31.78-31.88 บาท

\*บาท/ดอลลาร์เข้าวันนี้เปิดที่ระดับ 31.81 แข็งค่าจากช่วงปิดสิ้นสัปดาห์ก่อนที่ระดับ 31.85 แนวโน้มแข็งค่าจากสงครามการค้าลดระดับความรุนแรง ดอลลาร์มีทิศทางอ่อนค่า คาดกรอบวันนี้ 31.78-31.88

\*นายจิตติพล พุกษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทเปิดเข้าวันนี้ที่ระดับ 31.81 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าจากช่วงปิดสิ้นสัปดาห์ก่อน โดยเรามองว่าภาพความผันผวนดังกล่าวจะลดลงในสัปดาห์นี้ และเงินบาทมีโอกาสแข็งค่ากลับลงมาได้ เนื่องจากสงครามการค้าที่ลดระดับความรุนแรงทิศทางของดอลลาร์ที่อ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ประกอบกับฝั่งเศรษฐกิจก็ไม่ได้มีตัวเลขที่น่ากังวลมากนัก

\*คาดกรอบค่าเงินบาทวันนี้ 31.78-31.88 บาท/ดอลลาร์ และมองกรอบเงินบาทสัปดาห์นี้ 31.50-32.00 บาท/ดอลลาร์

\*สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลกวันที่ 27-31 พฤษภาคม มีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามหลายเรื่อง เริ่มต้นที่ฝั่งยุโรป ตลาดจะจับตามผลการเลือกตั้งสภายุโรป (European Parliament Election) ในวันจันทร์ และการประชุมสุดยอดผู้นำยุโรป (EU Summit) ในวันอังคาร คาดว่าที่ประชุมจะเริ่มกระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ประธานคณะกรรมการการยุโรป (EC) และประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB)

\*นอกจากนี้ คาดว่าจีดีพีฝรั่งเศสในไตรมาสแรกจะขยายตัว 1.0% และจีดีพีอิตาลีในไตรมาสแรกจะปรับตัวขึ้น 0.1% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

\*ฝั่งสหรัฐฯ นอกจากทั่วโลกจะจับตามการเยือนญี่ปุ่นของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ก็ต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจระหว่างสัปดาห์ด้วย โดยในวันอังคาร มองว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ โดย Conference Board จะปรับตัวลดลงสู่ระดับ 128 จุด จากความผันผวนของตลาดหุ้น ต่อมาในวันพฤหัสบดี คาดว่าจีดีพีสหรัฐฯ ในไตรมาสแรก จะขยายตัว 3.0% จากไตรมาสก่อนหน้า และในวันศุกร์ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อ (PCE) จะอยู่ที่ระดับ 1.6% ย้ำมุมมองว่าเฟดจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยในปี

\*ฝั่งเอเชีย ตลาดจะจับตาไปที่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมการผลิตของจีน (Manufacturing PMI) ในวันศุกร์ที่จะลดลงต่ำกว่าระดับ 50 จุด ซึ่งภาคการผลิตจีนจะหดตัวลงจากผลกระทบของสงครามการค้า

\*สำหรับตลาดเงินตลาดทุนไทย สัปดาห์ก่อนเป็นช่วงที่ผันผวนหนัก เงินบาทไม่มีทิศทางชัดเจนและแกว่งตัวกว้างมาก โดยทั้งสัปดาห์ซื้อขายตามทิศทางของดอลลาร์และสกุลเงินเอเชียเป็นหลัก

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

\* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.58 วันศุกร์ 97.89

\*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 366.38 ล้านบาท

\*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 875.27 ล้านบาท

\*ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วันศุกร์ 31.890 บาทต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้